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VERÐBÓLGA

7,9%

Ekki eru til endalausir peningar innan
sveitafélagsins og þarf þess vegna
einhvers staðar að skera niður
kostnað



Atriðin 3
Sem við ætlum að tala mest megnis um

Félagsmiðstöðvar
NÚMER 1

Félagsmiðstöðvar oft ein af fyrstu
valkostum þegar þarf að draga úr
kostnaði
 Sveitastjórn ekki skyldug til að halda út
rekstri
Spila gríðalegan þátt í félagslegum
þroska ungmenna

Styrkir í íþróttafélög
NÚMER 2

Íþróttir og hreyfing gríðarlega
mikilvægar fyrir alla og þá séstaklega
börn. 
Íþróttirnar ýta undir hreysti og heilsu
ásamt því að vera stór partur af
félaglegum þroska

 

Skíðasvæðið
NÚMER 3

Mikill kostnaður til að halda uppi
Okkur finnst samt mikilvægt að inni í
okkar samfélagi sé mikil fjölbreytin og
að það sé eitthvað sem að hentar
öllum
Þess vegan viljum við vera inn í öllum
umræðum og ákvörðunum sem
varða skíðasvæðið þar sem stór
partur skíða ið kennda er ungmenni. 

 



Félagsmiðstöðvar
NÚMER 1

Félagsmiðstöðvar eru oft ein af fyrstu
valkostum þegar þarf að draga úr
kostnaði
 Sveitarfélög  eru ekki skyldug til að
halda út rekstri
Spila gríðarlegan þátt í félagslegum
þroska ungmenna
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Styrkir í íþróttafélög
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Íþróttir og hreyfing gríðarlega
mikilvægar fyrir alla og þá sérstaklega
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Íþróttir fyrir börn
eiga fyrst og fremst að vera...

SKEMMTILEGAR

PASSLEGA
KERFJANDI

LÆRDÓMSRÍKAR



Ungir krakkar eru farnir að spila mun
fyrr upp fyrir sig

Jafnvel farin að spila með
Meistaraflokki aðeins 15 ára gömul!
Sem getur valdið

OF MIKILLI PRESSU

LÁGT SJÁLFSÁLIT
MISSA ÚR FÉLAGSLEGUM ÞROSKA 

MEÐ SAMÖLDRUM

MISSA ÁHUGANN

BERA SIG SAMAN VIÐ ELDRI 
OG REYNDARI LEIKMENN

Of mikil pressa



“Þjálfara þurfi að fara á fræðslu um allskyns
vandamál sem geta fylgt íþróttinni  eins og t.d einelti, of

mikil pressa á iðkendur, lágt sjálfsmat eða meiðsli”

SKILYRÐI Á ÞAU ÍÞRÓTTAFÉLÖG
SEM SÆKJAST EFTIR STYRKJUM





HVER ER AÐ FARA AÐ
TAKA VIÐ?

Ungmennaráðinu?

Forvarnarmálunum?

Öllum Íþróttarmálunum?
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“UNGMENNIN Í SVEITARFÉLAGINU 
ERUM KOMANDI 

ATKVÆÐAGREIÐENDUR”



1. Hvar sjáið þið fyrir ykkur að draga þurfi úr kostnaði sem varðar
ungmenni innan sveitarfélagsins? (t.d í skólum, styrki í íþróttafélög,
skíðasvæði eða félagsmiðstöðvum o.s.f) þar að segja ef svo þarf. 
 
2. Hver er ykkar forgangsröðun þegar kemur að ungmennum inna
sveitarfélagsins? og hvað eru þið að gera til að styðja við þá
forgangsröðun? (t.d ef forgangurinn er menntun, hvað er verið að gera til
að styrkja skólakerfið)  

3. Hver er áætlunin fyrir skíðasvæðið? Þar sem mikil kostnaður fer í að
reka það stefnið þið eitthvað á að minka aðgengi almennings að því?  

4. Bónus spurning - Hver er að fara að taka við ungmennaráðinu?
forvarnarmálum? Íþróttamálunum öllum? 

Spurningar


